

แนะ กศจ.นำดัชนีความก้าวหน้าทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ย. 2560

**“ชัยพฤกษ์”แนะ กศจ.นำผลดัชนีความก้าวหน้าคนไทยปี 60
เป็นฐานข้อมูลทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด มั่นใจการพัฒนาคนด้านการศึกษาจะกระเตื้องขึ้น**

วันนี้(11 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แสดงความเป็นห่วงการศึกษาไทย
หลังพบดัชนีความก้าวหน้าของคนไทยปี 2560 ในการพัฒนาคนด้านศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดเพียง 0.47 นั้น
จากการที่ตนได้ศึกษารายงานดังกล่าวพบว่า ความก้าวหน้าการพัฒนาคนมีทั้งหมด 8 ด้าน และการศึกษาเป็น 1 ใน 8
ด้าน โดยดัชนีที่เป็นตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านศึกษามีอยู่ 4 ตัวชี้วัด คือ
1.จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 2.อัตราการเข้าเรียนรวมระดับม.ปลายและอาชีวศึกษา
3.ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นป.1
และ4.คะแนนเฉลี่ยการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ซึ่งจากตัวชี้วัดดังกล่าว พบว่า
5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านศึกษามากที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ กทม. ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต และนครปฐม
ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา บึงกาฬ แม่ฮ่องสอนหนองบัวลำภู และตาก

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ศธ.ได้มีการกำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อยู่แล้ว อาทิ
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 10 ปี
โดยภายใน 5 ปีจะเพิ่มเป็น 10.7 ปี ภายใน 15 ปีจะเพิ่มเป็น 12 ปี และภายใน 20 ปีจะเพิ่มเป็น 12.5 ปี
ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของ ศธ.เท่านั้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของช่วยกันดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
อีกทั้งการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 3 ปี
เชื่อว่าจะทำให้อัตราของนักเรียนชั้นป.1 ดีขึ้น

“ดัชนีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษา ยังได้มีการจัดทำข้อมูลเป็นรายจังหวัด
ซึ่งตนมองว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างดีให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
นำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะเป็นงบประมาณการงานจังหวัด
ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษากระเตื้องขึ้นแน่นอน”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 15.11 น.](#)